

ลาออก เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2530 ผู้ที่มารับหน้าที่แทนต่อมา ได้แก่ คุณสุวรรณี เขมรังษฤกษ์ คุณพลังจิต โกศลวัฒน์ คุณพรณี พงศ์เชี่ยวบุญ และคุณลักษณะ ชิตามระ (เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน พ.ศ.2558)

ในปีที่ภาควิชาฯ จัดงานครบรอบ 25 ปี มีเจ้าหน้าที่ธุรการรวม 31 คน และในปี พ.ศ.2558 ที่ภาควิชาฯ จัดงานกุมารเวชศาสตร์รามธิบดีครบรอบ 50 ปี มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนธุรการรวม 21 คน โดยมีการแบ่งภาระงานกันอย่างชัดเจน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่อยู่ตามสาขาวิชาต่างๆ รวม 69 คน (จำนวน 10 คนสังกัดฝ่ายการพยาบาล) ซึ่งมีพยาบาลประจำสาขาวิชาเกือบครบทุกสาขาวิชา ทำให้มีการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาอย่างมาก

ทางด้านพยาบาล แต่เดิมภาควิชาพยาบาลศาสตร์ได้มอบหมายให้คุณกัลยา ดาราวีโรจน์ มาเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แต่ต่อมาคุณกัลยาขอลาออก ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้กรุณาอนุมัติให้โอนรองศาสตราจารย์สุวดี ศรีเลณวัตติ มารับหน้าที่แทนเมื่อปี พ.ศ.2511 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำยอง รัตมีมาลา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ตามมาด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี อุดมทัศนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี เตชัสหงส์ คุณวิมลวัลย์ วัโรฬาร และคุณวรรณมา คงวิเวกขจรกิจ เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ ในปัจจุบัน

หากมีคนตั้งคำถามว่า **“ปัจจัยอะไรที่ทำให้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา 50**



อาจารย์ภาควิชาฯ มีการพบปะสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ

ปี ที่ผ่านมามี มุมมองของคำตอบสำหรับคำถามนี้สะท้อนผ่านอดีตหัวหน้าภาควิชาฯ...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารี วัลยะเสวี

“ภาควิชาฯ มี spirit ของการทำงานเป็นทีม ระบบประสานงานที่มีการประสานและสั่งงานดีพอสมควร อาจมีความหย่อนยานบ้างในบางเวลาและโอกาส แต่สามารถปรับตัวได้เร็ว ที่สำคัญคือ สมาชิกในกลุ่มกุมารฯ ของเรา





บรรยากาศห้องประชุมภาควิชา ในอดีต นอกจากกิจกรรมทางวิชาการ มีการจัดงานทำกิจกรรมอื่นๆ ในโอกาสต่างๆ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรวินิจฉัย เกษมสันต์”

มีความกล้าที่จะ feedback ให้กับผู้ร่วมงานและผู้บริหาร ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แม้ว่าภาวการณ์ในบางครั้งค่อนข้างจะเครียดบ้าง พวกเราก็จะจัดให้มีการสังสรรค์ในรูปแบบง่ายๆ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายที่ได้ผลดี ผมนั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับภาควิชา มากกว่า 10 ปี เมื่อนึกถึงเมื่อใด มีความรู้สึกเป็นสุข และยิ่งมีมากขึ้นเมื่อได้ทราบว่าภาควิชา เป็นที่กล่าวขวัญ ยกย่อง มีแพทย์ที่สมัครมาเป็นแพทย์ประจำบ้านๆ มาก อาจารย์ได้รับรางวัลกันหลายคนในฐานะต่าง ๆ

อาจารย์ของเราได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพวกเราทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะภูมิใจและเป็นกำลังใจที่จะเสริมสร้างภาควิชา ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีก”

“การที่อาจารย์ในภาควิชา มาร่วมทำงานกันอย่างจริงจัง และจริงใจ จากความหลากหลายของประสบการณ์ ความรู้เฉพาะสาขา ตลอดจนความมีเสน่ห์ของแต่ละคน ซึ่งไม่ค่อยเหมือนกัน แต่พวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความเจริญของภาควิชา จึงทำให้พวกเราทำงานกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับวงดนตรีที่มีความหลากหลายในเสียงในความนุ่มนวล ย่อมนำมาซึ่งความรื่นรมย์ในการทำงานพร้อมกันไปด้วย”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรวินิจฉัย เกษมสันต์

“ภาควิชา ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีไฟแรง มีอุดมการณ์สูงในการทำงาน และมีความตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดี มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ยึดชื่อเสียงเกียรติคุณของภาควิชา เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อาจารย์ยังมีกิจกรรมนอกภาควิชา น้อย มีห้องพักอาจารย์อยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงพบปะสังสรรค์ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมภาควิชา โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ มีความรัก สามัคคี ยอมรับฟังความเห็นของกันและกัน ดังนั้น ภาควิชา จึงได้ชื่อว่าเป็นภาควิชาที่อาจารย์มีความขัดแย้งและแตกแยกกันน้อยที่สุด จำนวนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านยังมีน้อย และจำนวนอาจารย์ก็ยังมีน้อย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และศิษย์ สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด





ที่ห้องประชุมภาควิชาฯ ในอดีต ภาพที่คุ้นตา อาจารย์จันทร์-นิวัตร์นำเสนอด้วยแผ่นใส (8 บรรทัด)

ตามแนวนี้ แต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเฉพาะ subspecialty ที่ตัวเองสนใจอยู่ แต่ต้องรับผิดชอบส่วนรวมร่วมกัน ทุกคนไม่ทอดทิ้ง ทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำให้ภาควิชาเจริญก้าวหน้า ตามขีดกำลังความสามารถเท่าที่มี มีความผูกพันมาต่อเนื่อง”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงหญิงสุกรี สุวรรณจุฑะ

“การมีต้นแบบอาจารย์ผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ ที่มีความรักในการสอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่น รักภาควิชาฯ รักลูกศิษย์ ต้นแบบอาจารย์ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ภาควิชาฯ เจริญเติบโต ความทุ่มเท เสียสละ ความรักภาควิชาฯ ทำงานเพื่อส่วนรวม ภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ที่สำคัญ คือ อาจารย์ส่วนใหญ่เข้าร่วมในทีประชุม และให้ความสำคัญของ morning conference, morning report โดยแต่ละท่านร่วมแชร์ประสบการณ์”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา

“การที่อาจารย์ทุกคนถูกกำหนดให้รับงานกุมาร-

เวชศาสตร์ทั่วไป ร่วมไปกับการต้องทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจารย์มีความสามารถรอบด้าน อาจารย์สามารถพัฒนางานวิจัยของแต่ละหน่วยรวมทั้งมีการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้อ้างอิงได้ มีการพัฒนาความเป็น subspecialty สู่อำนาจความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ แต่อาจารย์ในภาควิชาฯ ก็ยังคงความเป็นกุมารแพทย์ทั่วไป”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ใคว-สถิตย์

“ความสำเร็จของภาควิชาฯ กุมารเวชศาสตร์เกิดจากรากฐานที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ โดยทีมอาจารย์ชุดแรกๆ ของภาควิชาฯ แล้วสามารถหล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยอาจารย์รุ่นต่อๆ มาตราบถึงปัจจุบัน นั่นคือวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง การอยู่ร่วมกันเป็นเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ส่งผลให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ตั้งใจดูอาจารย์แพทย์ที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังมีเจตคติของความเป็นครู และความเป็นแพทย์สูงมากเข้ามาทำงานในภาควิชาฯ ทำให้เราสามารถให้อิสระในการทำงาน หรือการแสดงความคิดเห็นแก่อาจารย์ได้มาก โดยเชื่อว่าคนเราต้องมีอิสระทางความคิดจึงจะเกิดปัญญา นอกจากนี้เรายังมีทีมสายสนับสนุนที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จด้วย”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรณชาติ

“ความสำเร็จของภาควิชาฯ เกิดจากอาจารย์รุ่นบุกเบิกทุกท่านที่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างแค่ภาควิชาฯ แต่



และทั่วถึง”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

“การทำงานที่ภาควิชาฯ นี้มีความสุข และสบายใจ แม้ภารกิจการทำงานมากเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ (unique) เฉพาะ คือ พวกเรามีวิญญาณของการทำงานเพื่อส่วนรวมสูง ร่วมกันทำงาน และอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ผูกพันฉันท์พี่น้อง เมื่อมีการอภิปรายปัญหาทางวิชาการ จะกล้าออกความเห็นกันอย่างเต็มที่ แม้จะไม่ตรงกัน แต่เมื่อจบอภิปรายแล้วเราก็มารักกันเหมือนเดิม อาจารย์ในภาควิชาฯ ทุกท่านได้ร่วมแรงใจกันทำงานด้วยความเสียสละเพื่อความเจริญก้าวหน้าของภาควิชาฯ ตลอดมา นอกจากนี้ พยายามและบุคลากรในภาควิชาฯ ของเราตั้งแต่เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำราชการสาย ชค และลูกจ้าง ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนอกและในเวลาราชการ เพื่อให้งานของภาควิชาฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”



ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญชูชอบ พงษ์พาณิชย์

“การเลือกได้คนดีเข้ามาทำงานในภาควิชาฯ โดยมีการชักชวนตั้งแต่เป็นแพทย์ประจำบ้าน แม้จำนวนอาจารย์จะน้อย ผู้ป่วยก็ยังน้อย ทำให้งานยังไม่หนักมาก แต่อาจารย์ขยันกันมาก มีความใกล้ชิดกัน รู้จักกันหมด”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์

“อาจารย์ทุกคนทุ่มเทเสียสละทำงานเต็มที่ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แม้มีความแตกต่างของอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ พอมาอยู่ที่นี่ ทุกคนไม่มีความแตกต่าง

ภาพอาจารย์รุ่นเยาว์ (ในอดีต) ปัจจุบันท่านเหล่านี้เกษียณอายุเกือบทั้งหมดแล้ว

ในความรู้สึกนั้น ทุกคนมีความคิดว่า ทำอย่างไรให้ภาควิชาฯ เป็นภาควิชาฯ ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังรวมถึงชื่อเสียงของภาควิชาฯ และความเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ การทำงานร่วมกัน มีการปรึกษากันในภาควิชาฯ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน มีแนวคิดร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจการทำงานของภาควิชาฯ โดยรวมอย่างถ่องแท้ แม้มีความเห็นแตกต่างกัน แต่เมื่อภาควิชาฯ สรุปแล้วทุกคนก็ต้องดำเนินไป

